

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
๑	นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์	สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	ประธานชมรม กลุ่ม STRONG
๒	นางธนสร เตชะเดชเรืองกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓	นายปิยะ เสตพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๔	นางสิริญา วงศ์บา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๕	นายชาญ พวงพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๖	นางเนตรนภา ทับงาม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๗	นายชัยวัฒน์ เจริญชัยสงค์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๘	นายปฎิญา วายทุกข์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๙	นายฤทัย หวังผล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๑๐	นางสาวมูจรินทร์ ทีฆะพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๑	นางกรรณิการ์ เหลี่ยมจัตุรัส	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๒	นางนลินี กินาวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๑๓	นางอุรา คำตัน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๔	นายดลวีร์ สังข์ฤกษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๑๕	นางสาวเสาวลักษณ์ ลาภสาร	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ

๑๖	นายอุทัย ชันธุ์ปัทย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๑๗	นางสาวทัศนีย์ แสงวงสุข	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๘	นางกฤษฎา ชาทาสุข	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๙	นายอิสระ เถาว์โท	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๒๐	นายวีระวัฒน์ โพธิ์ขาว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๒๑	นางศิรินุช ฉายแสง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๒๒	นางสาวแคทลียา การะกิจ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๒๓	นางมนัสนันท์ ฝ่ายบุตร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๒๔	นางกุลิสรา ไชยแสง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๒๕	นางเทวพร สุริพล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๒๖	นายวิสุทธิ์ สุริพล	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๒๗	นายประสิทธิ์ ถามะพันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๒๘	นางสาวนงครัตักษ์ ชาคำรอด	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๒๙	นางสาวจุฬาร นนทพรหม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓๐	นางกนกวรรณ เสนาจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓๑	นายวรายุทธ วงศ์บา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ

๓๒	นางสาวสมภารณ์ บุญชม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓๓	นายสุนทร โมทอง	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๓๔	นางนริศรา สุวรรณรัตน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพ) (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓๕	นางสาวจุฑามาศ ผาดไธสง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓๖	นางสาวจัญญา โห่งนคำ	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๓๗	นางไพรวลัย ศิริมณี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๓๘	นางทิพวรรณ ทิพวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓๙	นางอรุณี เสตพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๔๐	นางสไบทรง วดีวุฒิพงศ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๔๑	นางอุบล ศรีสมภาร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๔๒	นางนลินรัตน์ พลอาษา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๔๓	นางสาวมยุรา อ่อนหวาน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๔๔	นายณัฐวัฒน์ พันธุ์ศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๔๕	นายเฉลิม รัตนะโสภา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๔๖	นางจรีพร สุขสร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๔๗	นางสมบูรณ์ ลุนบุตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๔๘	นายชัยวุฒิ สี่วังลาศ	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ

๔๙	นายอำนวยการ คำตัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๕๐	นางสาวภักดีพิมล คำมุงคุณ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๕๑	นายอนรรักษ์ ธัญญศรีสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๕๒	นายบุญนำ จันลุนทิน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๕๓	นางวิกริชตรา โปร่งจิต	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๕๔	นายเทอดชัย ทองอ่อน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๕๕	นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ
๕๖	นางสาวพยอม ทองใบ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๕๗	นางสาวพัชรภรณ์ สุขขา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๕๘	นายอภิชัย โคนพันธ์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
๕๙	นางสาวพรนัชชา แสนมี	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
๖๐	นางสาวธนาภรณ์ สร้างสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๖๑	นางสาววัชรินทร์ จันทะโสม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๖๒	นายชวลิต มหาไชย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๖๓	นางสาวรัตนกร เผ่าหอม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๖๔	นางสาวพรพิศ สีตะมา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๖๕	นางสาวศุภมิตร คำผาลา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๖๖	นางสาวรัชดา ทานูมา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๖๗	นางสาวเจริญศรี บุญธรรม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๖๘	นายอัษฎาวุธ ศรีโชค	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๖๙	นางสาวเจนนี่ อนุชัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๗๐	นางสาวกานันดา ขามผลา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๗๑	นางสาวชนิพร ศรีระมาตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ

๗๒	นางอรดี ศรีธัญรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๗๓	นางสาววราพร ทศบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๗๔	นางสาวพรทิพย์ จันดีสาร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๗๕	นางสาวสุดารัตน์ โมระดา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๗๖	นางสาวแคทรียา ไชยแสง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๗๗	นางสาวชินามา พุทธรักษา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๗๘	นางสาวธวลิมา ประเนตร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
๗๙	นายสมชาย เจริญสง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	อาวุโส
๘๐	นายภราดัย ศรีระวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	อาวุโส
๘๑	นายสิทธิศักดิ์ สุขกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘๒	นายนพพร ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘๓	นายทินกร ปราณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘๔	นางสาวบัวไล วงศ์จันทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘๕	นางวิภารัตน์ ไกยะวินิจ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘๖	นายชาญยุทธ เสนาจันทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ชำนาญงาน
๘๗	นางสาวหยาดรุ้ง พิศชวนชม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘๘	นายสุระเดช พรมนต์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๘๙	นายไชยวัฒน์ แสงซาลี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙๐	นางอ้อมใจ เนื่องเฟือก	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙๑	นางสาวนภาพร ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙๒	นายธีระยุทธ สาสาร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙๓	นางกนกอร สันตะวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙๔	นางธิดารัตน์ อ้นทะเล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙๕	นางนงคราญ สืบสำราญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๙๖	นางสาวจุฑารัตน์ ตาทิพย์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน

๙๗	นางสาวสกวรัตน์ สายศักดิ์ดา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๙๘	นางสาวบัวไข เลนคำมี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๙๙	นางสาวณัฐกฤตา พลธานี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๐๐	นางสาวรุจิรา นาชีวะ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๐๑	นายชัชวาล สรรพทรัพย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๐๒	นางสาวน้ำทิพย์ ฐมาชิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๐๓	นางสาวพรพิสุทธิ์ ทองสัน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๐๔	นายมัธยัสต์ ธรณศิริวัฒน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๑๐๕	นางสาวจิราภรณ์ ตะนะสอน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน